

ด่วนที่สุด

ที่ ออก ๐๘๐๒/ ๕๕๖๓



กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง เอกสารถ้อยแถลงของประธานและเอกสารสารัตถะประกอบการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ ว (ล) ๑๙๒๓๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่องเอกสารถ้อยแถลงของประธานและเอกสารสารัตถะประกอบการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๖ (ASEM CMM 6) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของประธานสำหรับการประชุมดังกล่าว เนื่องจากร่างถ้อยแถลงฯ ได้สะท้อนถึงผลการประชุม ASEM CMM 6 ซึ่งมีเป้าหมายในการใช้แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสร้างงานและรายได้ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบูรณาการทางสังคม และส่งเสริมให้เกิดการสร้างและเพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านการสนับสนุน ส่งเสริมและแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างประชาชนของทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรป ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

กระทรวงฯ ขอเรียนว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยถือว่ามีความสำคัญ และสมควรได้รับการส่งเสริมและผลักดันอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยสูงมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ จึงถือเป็นหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับสูง โดยที่กระทรวงฯ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยการนำองค์ความรู้ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสังคมไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการจำนวนมาก รวมถึงการยกระดับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรมณฑ์ ผาสกุลวิไล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๔๓๓๔

โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๘๘๕๑



“กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนอย่างแท้จริง”